



67 ปี
67 ปี
 28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 หน้า 1 ต่อ 11 มูลค่าข่าว 420,918.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ฝันเป็นจริง
มหา'ลัยการกีฬาแห่งชาติ

นับเป็นความสำเร็จในเรืองโครงสร้างวงการกีฬาของ
 เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ
 เห็นชอบในหลักการ (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

"ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการ
 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ..." จากการประชุม
 ครม. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา
 นั้นหมายความว่า ประเทศไทย
 กำลังจะมีการจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยการ
 กีฬาแห่งชาติ" ขึ้นเป็นครั้งแรก

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 จะเป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่หลัก
 ในการผลิตบุคลากรกีฬาในทุกองคาพยพ
 เพื่อขับเคลื่อนวงการกีฬาของไทยในทุก
 มิติสอดคล้องกับการพัฒนากีฬาของประเทศ

ทั้งกีฬาขั้นพื้นฐาน, กีฬาเพื่อมวลชน,
 กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อ
 การอาชีพ

ส่วนรูปแบบการวางแนวทางจัดตั้ง
 "มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ" คือ
 การยกระดับการเรียนการสอนสถาบันการ
 พลศึกษา 17 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยการ
 กีฬาแห่งชาติ

นายปริวัฒน์ วรณกลาง อธิการบดี
 สถาบันการพลศึกษา ในฐานะคณะ
 กรรมการร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการ
 กีฬาแห่งชาติ พ.ศ... เล่าว่า หลังจากข
 การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17
 ที่ประเทศเกาหลีใต้ กระทรวงการท่องเที่ยว



เที่ยวและกีฬาโดย นางกอบกาญจน์
 วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 ท่องเที่ยวฯ มีความต้องการพัฒนาศัก
 ความสามารถของนักกีฬา และบุคลากร
 ทางการศึกษาของไทย จึงมีแนวคิดที่จะ
 ผลักดันให้มีการจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยการ
 กีฬาแห่งชาติ"

ขณะนั้นมีทางเลือก 2 ทางคือ จัด
 ตั้งใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะยกระดับ
 สถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขตทั่ว
 ประเทศพัฒนาการเรียนการสอนเป็น
 "มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ"

สุดท้ายแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
 โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
 รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตัดสินใจ
 ใช้ของเดิมที่มีอยู่คือ ยกระดับสถาบัน
 การพลศึกษา 17 วิทยาเขต จากนั้นเริ่ม
 เดินหน้ายกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจนผ่าน
 ความเห็นชอบจาก ครม.ไปปัจจุบัน โดย
 ได้ศึกษาโครงสร้างการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
 กีฬาจากหลายประเทศที่เป็นผู้นำวงการ
 กีฬาของโลก อาทิ มหาวิทยาลัยกีฬาเมือง
 โคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี, มหาวิทยาลัย
 กีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน,
 มหาวิทยาลัยกีฬาชาติ กรุงโตเกียว
 ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นแนวทางในการ
 ดำเนินการ

นายปริวัฒน์บอกต่อว่า สถาบันการ
 ศึกษาชั้นมหาวิทยาลัยทั่วไปจะมี 4 เรื่อง
 คือ 1.การจัดการศึกษา 2.การวิจัย 3.การ
 บริหารทางวิชาการ และ 4.การท่ามกลางด้าน
 ศิลปะวัฒนธรรม

แต่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะเน้น
 เฉพาะทางด้านกีฬาและจะมี 2 แนวทางหลัก
 ในการดำเนินการ

นั่นคือเรื่องของการศึกษา และเรื่อง
 ของการเป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
 ทางการศึกษา

ในเรื่องของการศึกษานั้นจะครอบคลุม
 ทุกศาสตร์ด้านกีฬา ของเดิมสถาบันการ
 พลศึกษาจะมีการเรียนการสอนสูงสุดถึง
 ระดับอนุปริญญาตรีด้านพลศึกษา และ
 ต่อยอดอีก 2 ปีโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
 ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ได้รับปริญญาตรี
 ศึกษาศาสตร์พลศึกษา แต่ของเดิมจะยกเลิก
 ใหม่นหมด และจะวางหลักสูตรการเรียนการ

สอนใหม่เพราะสามารถเปิดการเรียนการสอน
ปริญญาตรี และปริญญาโท ได้ทันที

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มี 4 คณะ
คือ 1.คณะพลศึกษา ซึ่งจะครอบคลุมด้าน
การผลิตนักศึกษา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้
เชี่ยวชาญด้านกีฬา

2.คณะบริหารจัดการกีฬา ครอบคลุม
เกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา สื่อสารการกีฬา
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ท่องเที่ยวและ
นันทนาการ เน้นเจาะลึกในแต่ละวิทยาเขต
โดยจะแบ่งให้แต่ละวิทยาเขตเน้นการเรียน
การสอนจำแนกออกมา เช่น สื่อสารการกีฬา
จะแยกย่อยเป็น โฆษณาประชาสัมพันธ์,
สื่อสารมวลชน, สื่อสารดิจิทัล หรือสาขาท่องเที่ยว
และนันทนาการ จะเน้นเรื่องของภาษา
อังกฤษ และภาษาจีน เป็นหลัก

3.คณะเทคโนโลยีการกีฬา จะมุ่งเน้น
การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ของอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อช่วยสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ เช่น นวัตกรรมการศึกษา หรือ
นวัตกรรมการผลิตบัณฑิตกีฬา

4.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยในยุค
ใหม่จะปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์การกีฬาใหม่
ทั้งหมดจะมีการเรียนการสอนแยกย่อยเป็น
กลุ่มชีวกลศาสตร์ จิตวิทยา สรีระการกีฬา
และโภชนาการกีฬา

“ทั้ง 17 วิทยาเขตจะมีการจัดตั้งสำนัก
กีฬา และในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติจะมี 13 โรงเรียนกีฬาช่วย
สร้างเยาวชนเพื่อวางพื้นฐานให้นักศึกษา
อีกด้วย อนาคตมหาวิทยาลัยจะร่วมมือกับ
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเข้าไปร่วม
ยกระดับการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ ในส่วน
ของนักศึกษาจะมุ่งเน้น 3 เรื่องสำคัญคือ จบ
ออกไปต้องได้ปริญญาบัตร นักศึกษาที่จบออก
ไปต้องเป็นนักกีฬา ต้องเลือกเล่นกีฬาอย่าง
น้อยคนละ 1 ชนิดกีฬา และขึ้นอยู่กับใคร
จะต่อยอดไปสู่ระดับทีมชาติในอนาคต และ
นักศึกษาทุกคนจะต้องเป็นผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน
ได้” อธิการบดีสถาบันการพลศึกษาอธิบาย

“ผมยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกจะใช้ 4
วิทยาเขตใดเป็นศูนย์กลางประจำแต่ละภาค
โดยขณะนี้สถาบันการพลศึกษาภาคเหนือมี 4
วิทยาเขต, ภาคอีสานมี 4 วิทยาเขต, ภาคใต้มี
4 วิทยาเขต และภาคกลาง มี 5 วิทยาเขต คง
ต้องหารือในสภามหาวิทยาลัยที่กำลังจะมีการ
จัดตั้งขึ้น” อธิการบดี สพล.กล่าว

นายวิวัฒน์เล่าต่อว่า การยกระดับการ

เรียนการสอนจาก สพล. เป็นมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาตินั้น จะต้องทำแบบจริงจัง
จึงๆ ต้องเข้มข้นทุกเรื่อง สถานที่ต่างๆ
ขณะนี้พร้อมหมดแล้ว สิ่งที่จะเพิ่มเติม
เข้าไปคือเครื่องมือกีฬา และบุคลากร
กีฬา โดยขณะนี้ได้เปิดรับสมัครอาจารย์
ด้านกีฬาใหม่ทั้งหมด 166 อัตราเพื่อ
รองรับการเปิดการเรียนการสอนอย่าง
เต็มรูปแบบ

เบื้องต้นกำหนดคร่าวๆ ไว้ว่าจะเปิด
สอนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
แต่ทั้งนี้ต้องรอให้กฎหมายประกาศ
ใช้เสียก่อน

“การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติจะเข้มข้นแน่นอน
เพราะปัจจุบันได้มีการลงเอ็มโอยู (บันทึก
ช่วยจำ) กับหลายประเทศชั้นนำ อาทิ
เยอรมนี, ญี่ปุ่น และจีน ในการส่งบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา
มาช่วยวางโครงสร้าง และแนะนำการ
เรียนการสอนไว้ด้วย โดย สพล.จะเน้น
3 เรื่องสำคัญคือ หลักสูตร, คุรุภัณฑ์กีฬา
และบุคลากร” นายวิวัฒน์กล่าว

อธิการบดี สพล.บอกด้วยว่า ที่ผ่าน
มา สพล.ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี
ละเกือบๆ 3,000 ล้านบาท โดยเมื่อถูกยก
ระดับเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อาจจะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากภาค
รัฐ โดย สพล.ไม่ได้คาดหวังในเรื่องของ
ปริมาณที่จะต้องผลิตบุคลากรการกีฬาให้
มากอย่างเดียว แต่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าปี
หนึ่งมหาวิทยาลัยจะสามารถผลิตบุคลากร
การกีฬาป้อนเข้าสู่ตลาดกีฬาของประเทศ
ได้มากถึง 2,600 คนต่อปี

แต่หลังจากเปิดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรแรกได้ในปี พ.ศ.2560 แล้วคาด
ว่าจะต้องรอให้นักศึกษารุ่นแรกสำเร็จการ
ศึกษา จึงจะเห็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรม
ซึ่งหวังว่าภายใน 5-6 ปีนับจากนี้
มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะแข็งแกร่งและเป็น
ทางเลือกหนึ่งของนักเรียน นักศึกษา ที่มี
ความสนใจด้านกีฬา

นี่คือก้าวแรกของ “มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ” ที่กำลังจะกลายเป็น
สถาบันหลักในการผลิตบุคลากรกีฬา

นี่คือความภาคภูมิใจของชาวกีฬา
อย่างแท้จริง...